

QUỐC TỊCH - Bài thi tiếng Séc và hiểu biết về văn hóa

Phần 1

MỘT TRONG NHỮNG ĐIỀU KIỆN ĐỂ NHẬN ĐƯỢC QUỐC TỊCH SÉC LÀ CHỨNG MINH SỰ HIỂU BIẾT TIẾNG SÉC VÀ HIỂU BIẾT VỀ VĂN HOÁ SÉC.

Bài thi tiếng Séc có thể được hoàn thành cùng một ngày với bài thi kiểm tra sự hiểu biết về văn hoá Séc. Bạn sẽ cần phải đăng ký trực tiếp hoặc [điền đơn đăng ký online](#).

Tiếng Séc:

[ngày](#) và [nơi tổ chức](#) bài thi.

Hiểu biết về văn hoá:

[ngày](#) và [nơi tổ chức](#) bài thi.

Nếu ngày thi không hiện lên trên địa chỉ <http://ujop.cuni.cz/obcanstvi>, thì số lượng thí sinh đăng ký đã đủ và không thể đăng ký thêm tại trung tâm tổ chức bài thi nữa. Nếu như mà có thí sinh nào đó rút đơn đăng ký, thì chỗ trống sau đó sẽ được nhường cho người khác.



Cả hai bài thi đều có lệ phí:

Bài thi tiếng Séc và hiểu biết về văn hoá	5 700 Kč
Bài thi tiếng Séc	3 700 Kč
Bài thi hiểu biết về văn hoá	2 000 Kč

Sau khi điền đơn đăng ký online, bạn sẽ nhận được hóa đơn vào trong email. Hóa đơn đó sẽ cần phải được thanh toán trong vòng 7 ngày kể từ ngày gửi đơn đăng ký.

CHÚ Ý! Vào ngày tổ chức bài thi bạn cần phải mang theo Giấy xác nhận đã thanh toán lệ phí thi (có thể là giấy xác nhận chuyển tiền qua Internet banking hoặc bản sao kê tài khoản ngân hàng). Kèm theo đó bạn cũng sẽ cần phải xuất trình hộ chiếu hợp lệ và thẻ sinh trắc học.

Mẫu lịch trình ngày thi tại [đây](#).

Những thí sinh thi trượt, có thể đăng ký thi lại vào ngày được liệt kê tiếp theo (hoặc một phần bài thi – chỉ thi hiểu biết về văn hoá hoặc thi tiếng Séc).

- Trong trường hợp thi tiếng Séc, tất cả các bài kiểm tra đều phải thi lại. Những thí sinh thi lại phải đăng ký lại theo đúng quy định và nộp lại lệ phí thi.
- **Số lần thi lại không giới hạn.**



Thêm thông tin tại đây:

<https://cestina-pro-cizince.cz/obcanstvi/>

<https://ujop.cuni.cz/UJOP-371.html?ujopcmsid=8:zkouska-z-ralii-a-cestiny-pro-obcanstvi-cr>



Spolufinancováno
Evropskou unií



MINISTERSTVO VNITRA
ČESKÉ REPUBLIKY



Projekt "Centrum na podporu integrace cizinců v Ústeckém kraji" reg. č. CZ.12.01.02/00/23_008/0000008 je financován OP AMIF a MV ČR.